

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

## ขอให้ใจเด็ดเถอะ

ทองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ได้ทองคำ ๑๑,๘๓๐ กิโล ๑๐ บาท ๖๐ สตางค์ ทองคำเราที่ได้แล้ว ที่พาพี่น้องทั้งหลาย ขวนขวายหาทองคำมาเข้าสู่คลังหลวงของเราได้ทองคำไปแล้ว ๑๑,๘๓๐ กิโล ๑๐ บาท ๖๐ สตางค์

คำว่ากิเลสนี้มันไม่มีหนักมีเบา นะ สำหรับเราเองไม่มีหนักมีเบา ถึงขั้นว่าเอาหนาๆ กิเลสไม่ขาดคอเราขาด ให้ถอยกันไม่มี สุดท้ายกันแตก นั่งภาวนาตลอดรุ่งๆ โธ ไม่ลืมนะ เวลามันหนักมันหนักจริงๆ แต่อย่างไรก็ตามสู้ใจไม่ได้ ขอให้ใจเด็ดเถอะนะ อะไรง้อ เออ พังไป สุดท้ายไม่พัง เป็นกิเลสพังลงโดยลำดับ ได้ทำมาแล้วนี่ ต้องมีเด็ดไม่เด็ดไม่ได้ ถึงขั้นเด็ดต้องเด็ด กิเลสนี้เหนียวแน่นมากทีเดียว

ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังด้วยการเสียสละถึงขั้นเป็นขั้นตายกัน วาระสุดท้ายก็มาวัดดอยธรรมเจดีย์ แผลกอยู่นะ วัดดอยธรรมเจดีย์กับเรารู้สึกว่าเกี่ยวพันกันมากอยู่ ไปถึงวัดดอยธรรมเจดีย์นี้มันระลึกถึงบุญถึงคุณของวัดดอยธรรมเจดีย์ไม่เคยลืม ไปที่ไร่ป้าเขานี้เลย วัดดอยธรรมเจดีย์เป็นสถานที่รุนแรงมากระหว่างธรรมกับกิเลสขัดกันบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ เราจึงไม่ลืมวัดดอยธรรมเจดีย์

คือที่จะให้ชื่อวัดดอยธรรมเจดีย์นี้..วันนั้นท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์เรานี้ละ ท่านเป็นพระธรรมเจดีย์ ท่านอยู่ในชั้นพระธรรมเจดีย์ ท่านไปกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ขึ้นไปวัดดอยนี้ละ คุยกันไปคุยกันมาก็เลย..วัดนี้ตั้งชื่อหรือยัง ยังไม่ได้ตั้ง โอ พอดีละ วันนี้ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ท่านมา เอนี้เป็นวัดดอยธรรมเจดีย์เสียเลย นั่นละวัดดอยธรรมเจดีย์ชื่อปรากฏขึ้นในวันนั้นละ ท่านเจ้าคุณตอนนั้นท่านเป็นเจ้าคุณธรรมเจดีย์แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปด้วยกันวันนั้น เลยตั้งชื่อวัดดอยธรรมเจดีย์ขึ้นที่นั่นเลยเป็นวัดดอยธรรมเจดีย์มาจนกระทั่งบัดนี้ เราไปด้วย

วันนี้สายแล้วนะ ๘ โมงกว่าแล้ว นี่เราก็ไปธุระของเรา ไปส่งโรงพยาบาลแต่ละโรงๆ เอาของไปส่งให้โรงพยาบาล ไปวันหนึ่งๆ เอาของไปส่งโรงนั้นๆ ได้รถหนึ่งพอดีเทปี่ะแล้วกลับเลยๆ ทุกวัน วันนี้จะไปโรงใดก็ไม่ทราบแหละ ยังไม่แน่ ออกจากนี้ตัดสินใจปั๊บบอกแล้วไปเลย วันนี้ไม่มีธุระอะไรละ มีเท่านั้น จะให้พร

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.luangta.or.th](http://www.luangta.or.th)

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*  
พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ